

THÀNH PHỐ

Giải pháp cho trường mầm non quá tải

KỶ 2: TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỰC - GIẢM ÁP LỰC CHO TRƯỜNG CÔNG LẬP

(tiếp theo và hết)



Các bé Trường Mầm non Tâm Việt làm quen với cờ của các quốc gia.

Thành phố Thái Bình hiện có 9 trường mầm non tư thực đang hoạt động và một số trường đang hoàn thành dự án.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Thái Bình là nơi có mật độ dân cư khá đông đúc. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm thành phố luôn phải chịu áp lực lớn từ việc tuyển sinh đầu cấp ở bậc mầm non.

Chúng tôi đến thăm Trường Mầm non tư thực Tâm Việt, phường Trần Lãm khi các bé đang chuẩn bị ăn trưa. Được sự hướng dẫn của giáo viên, các bé đều ngoan ngoãn xếp hàng, rửa tay sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn.

Thành công của các trường mầm non tư thực đã chứng minh hiệu quả của công tác xã hội hóa đầu tư giáo dục ở cấp học này.

Chị Đặng Thị Giang Phương, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



hơn, tự tin, tự giác, lễ phép chào hỏi - việc mà trước đây không có nên ai cũng ngạc nhiên.

Anh Đào Ngọc Bách, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình



Chị Trần Thị Vân Anh, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình



Ông Hoàng Bá Tách, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Phương chia sẻ: Dù rất khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng chưa năm nào Đông Phương để xảy ra tình

MINH NGUYỄN

ĐÔNG PHƯƠNG

Điểm sáng công tác tuyển quân

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, xã Đông Phương (Đông Hưng) luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân, được cấp trên đánh giá cao.



Cán bộ Ban CHQS xã Đông Phương gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ.

Có mặt tại gia đình thanh niên Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1999, thôn Bình Minh sau khi Phúc vừa hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), rất nhiều anh em, bạn bè đến động viên, chia sẻ niềm vui với em.

Sau khi Hoàng Văn Phúc, em đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cùng với Phúc, thanh niên Nguyễn Đức Lực, sinh năm 1994, anh họ của Phúc ở thôn Đại Phú cũng háng hái về khám tuyển trong khi cả gia đình đang làm việc tại tỉnh Bình Phước.

Ông Hoàng Bá Tách, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Phương chia sẻ: Dù rất khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng chưa năm nào Đông Phương để xảy ra tình

trạng thiếu quân. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã và các ngành chức năng trong việc tiến hành các khâu, các bước tuyển quân, bảo đảm đúng quy trình, công bằng, công khai, dân chủ.

Trong xét duyệt, phát lệnh gọi khám tuyển được tiến hành công khai, minh bạch, danh sách gọi sơ tuyển, khám tuyển được niêm yết tại nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã. Ngay từ giữa năm, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương khám tuyển theo kế hoạch.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Ban CHQS xã Đông Phương còn kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn, nhắc nhở những gia đình, thanh niên chưa chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự thông qua hệ thống truyền thanh xã và các cuộc họp tại địa phương.

Những gia đình có biểu hiện bao che cho thanh niên đi làm ăn xa, UBND xã yêu cầu viết cam kết, cung cấp địa chỉ, liên hệ để gọi thanh niên về nhận lệnh khám tuyển. Hàng năm, địa phương xử lý từ 8 - 10 trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Đông Phương cho biết: Với phương thức, cách làm chủ động, linh hoạt, công tác tuyển quân của địa phương đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, chất lượng cao. Tỷ lệ con cán bộ, đảng viên, thanh niên đi qua đại học, cao đẳng tham gia khám tuyển đạt cao. Hàng năm địa phương được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn từ 14 - 15 công dân. Từ khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, 3 thanh niên đã qua đại học tham gia NVQS.

Năm 2018, nguồn trong độ tuổi thực hiện NVQS của xã là 182 thanh niên, trong đó thanh niên đi qua đại học, đạt hiệu quả, là 79 thanh niên, tuổi từ 18 - 25 là 103 thanh niên. Qua sơ tuyển, có 30 thanh niên được sức khỏe. Trong thời gian tới, xã tiếp tục thông báo để gọi thanh niên đi làm ăn xa trở về khám tuyển.

Với phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó", Đông Phương phấn đấu hoàn thành, vượt chỉ tiêu giao quân năm 2018, tuyển chọn thanh niên sức khỏe tốt, chất lượng cao tham gia quân đội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TẮT ĐẠT

Sự việc xảy ra đêm ngày 25/12/2017. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, lúc 20 giờ 50 phút ngày 25/12, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi điện thoại từ y sĩ Ý, hiện đang công tác tại Trạm Y tế xã Đông Tân (Đông Hưng) thông báo: Có một ca tai nạn giao thông gần Trạm Y tế xã Đông Tân, xin một xe cấp cứu 115 vận chuyển. Ngay sau đó, Trung tâm điều cấp cứu gồm bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, lái xe Đào Văn Hoàng, đồng thời trực tiếp hành gọi điện thoại cho y sĩ Ý yêu cầu nhân viên Trạm Y tế xã ra sơ cứu cho bệnh nhân trong khi xe cấp cứu đang từ thành phố Thái Bình xuống.

BÁC SĨ ĐỖ CHÍNH NGHĨA Bị đánh khi đang cấp cứu người bệnh

cầu phải chuyển bệnh nhân đi ngay song bác sĩ xác định và giải thích bệnh nhân cần phải được giảm đau trước để chống sốc, sau đó băng vô khuẩn và băng nẹp cổ định rồi mới tiến hành vận chuyển về bệnh viện. Bởi nếu vận chuyển ngay, bệnh nhân có thể sốc dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

bị đánh bất ngờ gây tổn thương nhưng bác sĩ Nghĩa vẫn tiếp tục tập trung thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân. Bác sĩ Nghĩa cho biết: Dự định ban đầu là sau khi tiêm giảm đau, trong thời gian chờ thuốc ngấm tới sẽ xô gang tay để băng bó cho bệnh nhân nhằm tiết kiệm thời đa thời gian. Song do vừa bị hành hung và áp lực của mọi người xung quanh yêu cầu phải vận chuyển bệnh nhân ngay, bác sĩ Nghĩa không dám xô gang tay bảo hộ, để tránh bị đánh tiếp. Sau khi giảm đau, nẹp cổ định cho bệnh nhân xong, kịp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về Trung tâm Cấp cứu 115, bác sĩ Nghĩa báo cáo lại sự việc cho lãnh đạo, đồng thời được các bác sĩ của Trung tâm

sung nề mặt vùng mắt trái và bị xước giác mạc, sung nề vùng trán. Sáng ngày 26/12, bác sĩ Nghĩa tiếp tục được chỉ định xét nghiệm và theo dõi tình trạng tổn thương.

Theo bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế: Trước sự việc trên, Sở Y tế đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 nói riêng, cán bộ ngành Y tế nói chung được yên tâm khi thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu tại nạn ngoại viện trong đêm, tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Ông Hoàng Bá Tách, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Phương chia sẻ: Dù rất khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng chưa năm nào Đông Phương để xảy ra tình



Bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp Trung tâm Cấp cứu 115 băng bó vết thương.

HÀ DUNG